

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3

NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên sách: “Hachiko Chú chó đợi chờ”

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thời gian: Tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Website trường

Sân trường

Thư viện



Các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh yêu quý!

Hachiko chú chó đợi chờ là một câu chuyện có thật về chú chó ở ga Shibuya Nhật Bản, chờ đợi ông giáo sư trở về trong suốt 10 năm, cho đến khi chú chết. Câu chuyện truyền kỳ về Hachiko nổi tiếng đến nỗi được lên báo & lên phim.

Hachiko là một chú chó akita sinh ra tại một trang trại gần Odate, cách thủ đô Tokyo năm trăm ki lô mét. Khi được vài tháng tuổi nó đã được đưa tới tận thành phố Tokyo để sinh sống trong ngôi nhà của giáo sư Eisaburo Ueno tại quận Shibuya gần một năm rưỡi cho đến khi giáo sư mất vào năm 1925 vì bị tai biến mạch máu não trong khi đang diễn giảng tại trường Đại học Tokyo.

Mối duyên giữa họ bắt đầu cũng thật bất ngờ. Cô con gái nhỏ của giáo sư muốn nuôi một chú chó, vậy nên họ đã quyết định đặt mua một chú chó Akita. Thực ra ban đầu, giáo sư cũng không qua háo hức, mong chờ sự xuất hiện của chú chó ấy, đối với ông, đó đơn giản chỉ là lời hứa của một người cha đối với đứa con gái mà thôi.

Thờ ơ là vậy, quên bẵng luôn nhiệm vụ phải đón chú chó nhỏ về nhà là vậy, nhưng khoảnh khắc giáo sư bắt gặp ánh nhìn buồn bã màu xám tro “như không mong chờ gì cả nhưng đồng thời lại như mong chờ tất cả” thay vì cái nhìn quở trách người đã làm nó phải di chuyển suốt hai ngày hai đêm trong một cái tủ lạnh, một sợi dây vô hình liên kết giữa Hachiko và giáo sư Ueno ngầm được hình thành. Có lẽ vị giáo sư đáng kính không thể ngờ được sẽ có ngày mình lại gấn bó, dành tình cảm với một chú chó nhiều đến vậy. Có lẽ chú chó Akita kia cũng không ngờ rằng mình có thể gặp được một người chủ khiến mình ngóng trông cả cuộc đời như vậy.

Cuộc sống vốn quy củ, cứng nhắc của giáo sư Ueno nay lại xuất hiện thêm một thành viên mới. Giờ đây, trừ lúc ở nơi làm việc, bất cứ khi nào Hachiko cũng quấn quýt bên ông. Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đến ga Shibuya, chiều đến 5 giờ giáo sư tan làm với tiếng gậy ba toong quen thuộc thì sẽ có Hachiko đứng đón chờ. Thật là quãng thời gian vui vẻ, yên bình, giản dị.

Chỉ đáng tiếc, một ngày nọ, vốn cũng sẽ như bao ngày bình thường, cả hai cùng nhau đến ga Shibuya Hachiko, giáo sư Ueno đi làm, còn chú chó sẽ quay về nhà và đến đón ông chủ lúc 5 giờ chiều. Vậy nhưng, ngày định mệnh ấy đã cướp đi người chủ của Hachiko, đặt dấu chấm hết cho khoảng thời gian hạnh phúc yên bình của nó chỉ vốn vẹn khoảng một năm, bắt đầu quãng thời luôn sống trong sự đợi chờ của chú chó ở ga Shibuya.

Hachiko đã trải qua mười năm chờ đợi ông giáo sư. Ngày ngày cứ đúng 5 giờ rưỡi, nó đứng ở nhà ga để chờ ông giáo sư bước xuống tàu. Ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, dù mưa gió tuyết lạnh hay trưa hè nắng chói, vẫn là Hachiko chờ giáo sư...

“Cứ như vậy, một năm mới bắt đầu, và Hachiko luôn bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và một năm mới theo cùng cách như vậy. Khi đêm đến, nó quay về bên dưới toa tàu cũ, nằm giữa những đường ray sắt, nhắm mắt lại và mơ. Nó mơ thấy những buổi đi dạo ở công viên Yoyogi, mơ về những con bướm và giáo sư Eisaburo, về những cây anh đào đang nở hoa và những bài ca với giai điệu vui vẻ, nhưng chủ yếu nó mơ thấy lúc ông giơ tay thật cao chào nó và nói với nó hãy đợi ông ở đây, tại ga Shibuya, cho đến khi ông trở về.”

Cuối cùng, nó cũng đã đợi được người chủ của mình – giáo sư Ueno. Ông vẫn thế, vẫn giọng nói ấy, vẫn là tiếng gậy ba toong quen thuộc ấy. Khoảnh khắc gặp lại vỡ òa trong cảm xúc, nghẹn ngào, đau lòng nhưng cũng vui mừng vì Hachiko đã được đoàn tụ với người chủ thân yêu của mình. Dường như tất cả chỉ là một giấc ngủ dài của Hachiko, khi tỉnh lại, nó đã thấy người chủ trở về, chỉ là lần này chuyến tàu ấy cập bến hơi trễ so với bình thường mà thôi...

Khoảng thời gian 9 năm, 9 tháng, 15 ngày, đối với con người là khá dài, nhưng với Hachiko, đó chỉ là một giấc ngủ, một giấc ngủ dài 9 năm, 9 tháng, 15 ngày...

Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách tại thư viện trường mình nhé.